

## งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2566 อย่างย่อ

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการที่หลากหลายและเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลา รายงาน
- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายสินค้าและบริการตลอดระยะเวลา รายงาน รวมถึงรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

### การตัดย่ำค่าของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จำนวนรวม 2,261 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และข้อ 12 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 2,136 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 9 ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวอาจต้องค่า การพิจารณาการตัดย่ำค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน และการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าเผื่อการตัดย่ำค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการ

- ทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว
- เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท
- เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
- พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม
- ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ตามแบบจำลองทางการเงิน
- พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
- สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการตัดย่ำค่าของสินทรัพย์

**สิทธิประโยชน์เงินได้ออกรตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสิทธิประโยชน์เงินได้ออกรตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 126 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้ออกรตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 23 ตามลำดับ สิทธิประโยชน์เงินได้ออกรตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสิทธิประโยชน์เงินได้ออกรตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสิทธิประโยชน์เงินได้ออกรตัดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษีในอดีตกับกำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกำไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสิทธิประโยชน์เงินได้ออกรตัดบัญชี

**ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น นั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

**ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามี ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ มาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการ สื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



วัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2567

ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2566

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2566		ปี 2565		ปี 2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	498.35	11.82	117.83	2.58	162.66	3.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	156.19	3.70	706.46	15.45	529.90	11.89
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ค้างรับ	179.61	4.26	263.79	5.77	153.34	3.44
สินค้าคงเหลือ	11.88	0.28	0.09	-	1.97	0.04
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	75.89	1.80	47.22	1.03	48.49	1.09
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	11.82	0.28	6.54	0.14	8.77	0.20
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	35.91	0.85	56.79	1.25	45.53	1.02
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>969.65</b>	<b>22.99</b>	<b>1,198.72</b>	<b>26.22</b>	<b>950.66</b>	<b>21.33</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	65.35	1.55	81.14	1.77	99.76	2.24
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	569.44	13.50	560.33	12.26	602.32	13.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,923.04	45.60	1,753.74	38.36	1,798.26	40.34
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	338.03	8.02	401.69	8.79	465.35	10.44
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	238.18	5.65	430.34	9.41	441.61	9.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	113.16	2.69	145.59	3.19	99.53	2.23
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,247.20</b>	<b>77.01</b>	<b>3,372.83</b>	<b>73.78</b>	<b>3,506.83</b>	<b>78.67</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,216.85</b>	<b>100.00</b>	<b>4,571.55</b>	<b>100.00</b>	<b>4,457.49</b>	<b>100.00</b>

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2566		ปี 2565		ปี 2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>หนี้สิน</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	135.00	3.20	183.61	4.01	141.85	3.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	972.71	23.07	1,019.31	22.30	802.78	18.01
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - รายได้รับล่วงหน้า	67.51	1.60	60.73	1.33	73.05	1.64
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	-	10.00	0.22	90.00	2.02
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	1,301.24	30.86	386.22	8.45	330.00	7.40
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ						
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	4.23	0.10	4.01	0.09	7.48	0.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย						
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตรา						
ต่างประเทศล่วงหน้า	11.22	0.27	24.00	0.52	1.28	0.03
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18.82	0.44	65.13	1.42	47.41	1.06
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>2,510.73</b>	<b>59.54</b>	<b>1,753.01</b>	<b>38.34</b>	<b>1,493.85</b>	<b>33.50</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	119.71	2.84	127.36	2.79	100.86	2.26
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ						
ภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	260.00	6.17	1,125.69	24.62	1,373.21	30.81
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8.15	0.19	1.23	0.03	3.86	0.09
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	90.94	2.15	81.81	1.79	87.95	1.97
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>478.80</b>	<b>11.35</b>	<b>1,336.09</b>	<b>29.23</b>	<b>1,565.88</b>	<b>35.13</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,989.53</b>	<b>70.89</b>	<b>3,089.10</b>	<b>67.57</b>	<b>3,059.73</b>	<b>68.64</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนจดทะเบียน	381.81		381.81		381.81	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	347.11	8.23	347.11	7.59	347.11	7.79
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,633.00	86.16	3,633.00	79.47	3,633.00	81.50
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม	(91.75)	(2.17)	(91.75)	(2.01)	(152.37)	(3.42)
เดียวกัน						
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	51.97	1.23	51.97	1.14	51.97	1.17
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(2,713.01)	(64.34)	(2,457.88)	(53.76)	(2,481.89)	(55.68)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	(0.06)	(0.00)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,227.32</b>	<b>29.11</b>	<b>1,482.45</b>	<b>32.43</b>	<b>1,397.76</b>	<b>31.36</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,216.85</b>	<b>100.00</b>	<b>4,571.55</b>	<b>100.00</b>	<b>4,457.49</b>	<b>100.00</b>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 2566

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2566		ปี 2565		ปี 2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>รายได้</b>						
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	1,883.65	99.38	2,080.54	99.49	2,167.72	98.92
รายได้อื่น	11.72	0.62	10.70	0.51	23.62	1.08
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,895.37</b>	<b>100.00</b>	<b>2,091.24</b>	<b>100.00</b>	<b>2,191.34</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนขายและให้บริการ	1,332.86	70.32	1,493.39	71.41	1,726.00	78.76
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	186.99	9.87	154.07	7.37	97.95	4.47
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	308.84	16.29	268.80	12.86	296.15	13.52
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	4.40	0.23	(0.14)	(0.01)	0.14	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,833.09</b>	<b>96.71</b>	<b>1,916.12</b>	<b>91.63</b>	<b>2,120.24</b>	<b>96.76</b>
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	62.28	3.29	175.12	8.37	71.10	3.24
รายได้ทางการเงิน	0.88	0.05	0.27	0.01	0.26	0.01
ต้นทุนทางการเงิน	(125.53)	(6.63)	(94.08)	(4.49)	(108.17)	(4.93)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(62.37)	(3.29)	81.31	3.89	(36.81)	(1.68)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(192.77)	(10.17)	(11.98)	(0.57)	82.03	3.74
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี</b>	<b>(255.14)</b>	<b>(13.46)</b>	<b>69.33</b>	<b>3.32</b>	<b>45.22</b>	<b>2.06</b>
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	-		15.30		(0.12)	
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-		-		-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-		15.30		(0.12)	
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>(255.14)</b>		<b>84.63</b>		<b>45.10</b>	
<b>การแบ่งปันกำไร</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(255.14)		69.33		45.22	
<b>การแบ่งปันกำไรรวมสำหรับปี</b>	<b>(255.14)</b>		<b>69.33</b>		<b>45.22</b>	
<b>ขาดทุนต่อหุ้น</b>						
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.074)		0.020		0.013	
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.074)		0.020		0.013	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	3,471.05		3,471.05		3,471.05	



งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 2566

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,538.80	1,029.49	1,179.57
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,014.39)	(742.86)	(907.36)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(143.89)	(331.46)	(282.65)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	(0.12)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	380.52	(44.83)	(10.56)

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.37	0.68	0.64
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.31	0.62	0.56
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.72	0.63	0.80
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	2.94	2.54	4.08
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	124.25	143.53	89.51
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	224.31	749.80	279.63
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	1.63	0.49	1.31
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	1.44	1.73	3.02
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	253.49	210.81	121.05
วงจรเงินสด (วัน)	(127.79)	(66.79)	(30.23)
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	29.24	28.22	20.38
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	2.68	7.90	2.19
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (%)	0.62	0.51	1.08
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	3,043.92	625.64	2,484.43
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(13.46)	3.32	2.06
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(18.83)	4.81	3.29

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(5.81)	1.54	1.02
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(22.31)	21.58	17.52
อัตรากារหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.43	0.46	0.49
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.44	2.08	2.19
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	7.69	13.68	13.54
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อ กำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย			
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย	1.77	1.33	1.32
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.67	2.20	2.61

### การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ปี 2566 ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน ของภาวะเศรษฐกิจรวมถึงภาวะดอกเบี้ยสูง และกำลังซื้อชะลอตัว โดยภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาของปีนี้ ปรับลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจให้บริการ คอนเทนต์ MonoMax เข้ามาสนับสนุนซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต ซึ่งช่วงปลายปีบริษัทได้ทำ กลยุทธ์ทางการตลาดในเชิงรุก โดยเพิ่มงบโฆษณาและงบการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ให้แข็งแกร่ง และเพื่อโปรโมทซีรีส์และภาพยนตร์ของ Mono Original ที่ได้เริ่มออนแอร์บนแพลตฟอร์ม MonoMax อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมุ่งเน้น การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิผล โดยงบการตลาดที่เพิ่มขึ้นต้องเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และก่อให้เกิดการเติบโตของรายได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติอื่นๆ โดยคณะทำงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ภายใต้การรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการความเสี่ยงและความยั่งยืน จัดทำแผนการพัฒนาด้าน ESG อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การเข้าร่วมโครงการ Care the Bear และ Care the Whale ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการช่วยลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และมีส่วนช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ทำให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลดีต่อการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจเช่นเดียวกัน

#### 1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

##### รายได้

**รายได้รวม**ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 มีจำนวน 1,895.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีจำนวน 2,091.24 ล้านบาท ลดลง 195.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.37 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้

รายได้	งบการเงินรวม			
	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,883.65	2,080.54	(196.89)	(9.46)
รายได้อื่น	11.73	10.70	1.03	9.63
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,895.38</b>	<b>2,091.24</b>	<b>(195.86)</b>	<b>(9.37)</b>

**รายได้จากการขายและให้บริการ**ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 มีจำนวน 1,883.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีจำนวน 2,080.54 ล้านบาท ลดลง 196.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.46 รายได้จากการขายและให้บริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	งบการเงินรวม			
	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ธุรกิจสื่อ	1,686.05	1,867.61	(181.56)	(9.72)
ธุรกิจให้บริการข้อมูลและความบันเทิงและธุรกิจอื่น	197.60	212.93	(15.33)	(7.20)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,883.65</b>	<b>2,080.54</b>	<b>(196.89)</b>	<b>(9.46)</b>

**รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อ** ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจทีวี ออนไลน์และธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิก ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 มีจำนวน 1,686.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีจำนวน 1,867.61 ล้านบาท ลดลง 181.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.72 รายได้ที่ลดลงสาเหตุหลักมาจากสื่อโฆษณาโทรทัศน์ยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ MonoMax มีแนวโน้มการเติบโตสอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและบริโภคลิขิต์และบริการดิจิทัล โดยที่จำนวนผู้ใช้งานรวม ของ MONOMAX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คือ 0.86 ล้านคน

**รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการข้อมูลและความบันเทิงและธุรกิจอื่น** ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ บันเทิง คอมพิวเตอร์และบริหารคอนเทนต์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 มีจำนวน 197.60 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีจำนวน 212.93 ล้านบาท ลดลง 15.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.20

**รายได้อื่น** ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 มีจำนวน 11.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีจำนวน 10.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.63

#### ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้

**ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้**ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 มีจำนวน 2,150.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีจำนวน 2,021.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.36

รายการ	งบการเงินรวม			
	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	1,332.86	1,493.39	(160.53)	(10.75)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	186.99	154.07	32.92	21.37
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	308.84	268.80	40.05	14.90
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	4.40	(0.14)	4.54	(3,242.86)
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>1,833.10</b>	<b>1,916.12</b>	<b>-83.02</b>	<b>(4.33)</b>
รายได้ทางการเงิน	(0.88)	(0.27)	(0.61)	225.93
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	125.53	94.08	31.45	33.43
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	192.77	11.98	180.79	1,509.10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,150.52</b>	<b>2,021.91</b>	<b>128.61</b>	<b>6.36</b>

ต้นทุนจากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 มีจำนวน 1,332.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีจำนวน 1,493.39 ล้านบาท ลดลง 160.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.75 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของต้นทุนตัดจำหน่ายซึ่งเป็นผลจากนโยบายการบริหารลิสทิง

ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 มีจำนวน 186.99 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีจำนวน 154.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.37 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก

1) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายจากแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในเชิงรุก ที่มุ่งเน้นสร้างการรับรู้แบรนด์ให้แข็งแกร่ง และประชาสัมพันธ์ผลงานของ Mono Original ที่เริ่มออนแอร์บนแพลตฟอร์มของบริษัท

2) ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโต ในหน่วยธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทปรับโครงสร้างองค์กร โดยการปรับลดจำนวนพนักงานในทุกส่วนงานให้มีขนาดที่เหมาะสม ปรับลดขนาดธุรกิจในส่วนที่ไม่ทำกำไร ลดหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และมีการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ที่มีความชำนาญเข้ามาทดแทน ส่งผลให้ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายพนักงาน ปรับลดลง ประมาณ 11 ล้านบาทต่อเดือน หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับก่อนการปรับโครงสร้าง

### กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2566 จำนวน 255.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 69.33 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 324.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 468.01

## 2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

### สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 4,216.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 354.70 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 229.07 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 125.63 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 550.27 ล้านบาท รายได้ค้างรับลดลง 84.18 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 380.52 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลง มีสาเหตุหลักมาจาก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ลดลง 192.16 ล้านบาท ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ลดลง 63.66 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่เพิ่มขึ้น 169.31 ล้านบาท

### หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 2,989.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 99.57 ล้านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 54.25 ล้านบาท และมีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ลดลง 12.78 ล้านบาท

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 1,227.31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 255.14 ล้านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทที่มีผลขาดทุนสำหรับปี 2566 จำนวน 255.14 ล้านบาท

### โครงสร้างเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 2,989.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.89 ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,227.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.10 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.44 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.36 เท่า

### ความสามารถในการทำกำไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 29.24 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 1.02 และมีอัตรากำไรสุทธิติดลบ ร้อยละ 13.46 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 16.78 เนื่องจากในปี 2566 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุน

### ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สำหรับปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 5.81 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 7.35 และอัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ในปี 2566 เท่ากับ 0.43 เท่า ลดลงจากปี 2565 จำนวน 0.03 เท่า เนื่องจากในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

### สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

สำหรับปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.39 เท่า ลดลงจากปี 2565 จำนวน 0.29 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.33 เท่า ลดลงจากปี 2565 จำนวน 0.29 เท่า

สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สำหรับปี 2566 อยู่ที่ 2.44 เท่า ลดลงจากปี 2565 จำนวน 0.36 เนื่องจากบริษัท และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

### ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคต จำนวน 39 ล้านบาท อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปี

### 3) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปี 2567 บริษัทมีประกาศปรับโครงสร้างการทำงานและลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายต่อไปในอนาคต แผนงานปี 2567 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจผลิตคอนเทนเนอร์ผ่านช่องทางสื่อหลัก ที่วีดิจิตอล MONO29, ธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง MonoMax, ขายลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศ และปรับลดขนาดธุรกิจในส่วนที่ไม่ทำกำไร บริษัทเน้นการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน